



สถาบันพัฒนาคุณภาพครู (สขค.) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชบุรี Institute for Quality Teacher Development (IQTD) @ RRU



จดหมายข่าว

ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในนามสถาบันพัฒนาคุณภาพครู ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา และนายกิตติ เป่าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพครู และนางธิดาพร ประทุมวี หัวหน้าสำนักงาน มอบของขวัญปีใหม่ในนามสถาบันพัฒนาคุณภาพครู คณะ ศูนย์ สำนัก ภายในมหาวิทยาลัย



ขอเชิญส่งหลักสูตรบริการวิชาการ

ตามที่รองอธิการบดีบริการวิชาการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีบริหาร และหน่วยงานคลัง ซึ่งแจ้งการบริหารจัดการงบประมาณงานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์ ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2560 นั้น ทางมหาวิทยาลัยจะได้สรุปแนวทางปฏิบัติให้ทุกหน่วยงานทราบในรูปแบบคู่มือการบริการวิชาการต่อไป

เพื่อเตรียมการสำหรับงานดังกล่าวข้างต้น สถาบันพัฒนาคุณภาพครูจึงได้ลงทะเบียนเป็นผู้เสนอหลักสูตรไปยังสถาบันคุรุพัฒนา เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการทำโครงการบริการวิชาการ ทั้งนี้เมื่อสถาบันคุรุพัฒนาอนุมัติแล้วจะได้ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ทราบ ในระหว่างนี้อาจารย์ผู้สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.kurupatana.ac.th/> และศึกษาตัวอย่างหลักสูตรที่ได้ดำเนินการไปแล้วได้ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพครู



ขอเชิญเข้าร่วมโครงการครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา

สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ จะจัดโครงการครูอาเซียนเรียนรู้คู่ครูฉะเชิงเทรา ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2561 โดยวันที่ 2 มีนาคม 2561 มีกิจกรรม ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ และวันที่ 3 มีนาคม 2561 มีกิจกรรมนอกสถานที่ กิจกรรมดังกล่าวมีคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปัญญาศาสตร์แห่งกัมพูชา เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนครเกิ่นเธอ เมืองเกิ่นเธอ ประเทศเวียดนาม เข้าร่วมโครงการ

จึงเรียนประชาสัมพันธ์ อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันในอนาคตกับคณาจารย์ในประเทศอาเซียนดังกล่าว ทั้งนี้สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วม โดยระบุประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ที่สถาบันพัฒนาคุณภาพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์

ทั้งนี้สถาบันขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.เกษมพัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน, คณาจารย์จากสาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบุคลากรจากศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรมและท้องถิ่น ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร



เจ้าของ สถาบันพัฒนาคุณภาพครู

ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช พุฒแก้ว

บรรณาธิการ นางสาวนฤมล ชัยพรม

กองบรรณาธิการ นางธิดาพร ประทุมวี นางวรรณวิภา วรธงไชย